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คํากลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษคํากลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ
ของศาสตราจารยพิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทยของศาสตราจารยพิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหมนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในพิธีเปดการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป  2568ในพิธีเปดการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป  2568

วันที ่24 พฤษภาคม 2568วันที ่24 พฤษภาคม 2568
ณ หองดอยตุง โรงแรมเดอะริเวอรรี บาย กะตะธานีณ หองดอยตุง โรงแรมเดอะริเวอรรี บาย กะตะธานี

คํากลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ
ของศาสตราจารยพิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในพิธีเปดการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป  2568

วันที ่24 พฤษภาคม 2568
ณ หองดอยตุง โรงแรมเดอะริเวอรรี บาย กะตะธานี

 ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2568 ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทานอธิการบดีไดพูดวา มช. ของเราครบ 60 ปแลว และไดเสนอแผนการบริหารมหาวิทยาลัยที่จะเดินตอ

ในอีก 10 ปขางหนา ซึ่งในวันนั้น ผมไดพูดเรื่องบทบาทของมหาวิทยาลัยตอการพัฒนาอยางยั่งยืน ทามกลางความเปลี่ยนแปลง

ของโลก โดยกลาวถึงเรื่อง Technology และ New Generation จึงขอกลาวซ้ำสั้น ๆ อีกครั้ง สำหรับบางทานที่อาจจะไมไดฟง

ในวันดังกลาว ผมไดพูดถึงความตองการของตลาดแรงงาน ไดพูดถึงความจำเปนที่เราจะตองมี Action Learning กับ Experiential 

Learning เพื่อใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน การเตรียมตัวเขาสูความเปลี่ยนแปลงของโลก ไดพูดถึงมหาวิทยาลัย

ในยุคใหมวาเราตองเช่ือมโลก เชื่อมชุมชนอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่อยูทามกลางชุมชนของภาคเหนือ 

รวมถึงความทาทายของมหาวิทยาลัยตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

  เวลาผานไปยังไมถึง 6 เดือน จากเดือนมกราคมจนถึงวันนี้ 

โลกเปล่ียนแปลงไปอยางมากมาย ผมตองขอชื่นชมทานอธิการบดีที่ได

ขับ เคลื่ อนมหาวิทยาลัย เชี ยง ใหม  พรอม ท้ั ง ทีมผู บริหาร  รวมถึ ง

การสนับสนุนของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่นำพา มช. ใหเดินเขาสู

ความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดานไดอยางนาชื่นชมและนาประทับใจ

เปนอยางยิ่งจนถึงวันนี้ แตขณะเดียวกัน ก็นาเห็นใจทานอธิการบดีวา 

แมไดพยายามขับเคลื่อนมาจนถึงขนาดนี้แลว ปรากฏวามีสิ่งที่ทานตอง

กลับมาทบทวน ทานในที่นี้ไมใชทานอธิการบดีคนเดียว แตรวมถึงพวกเรา

ทุกคนในหองนี้ตองกลับมาทบทวน กลับมาปรับทัศนคติ กลับมาเดินเขาสู

ความเปลี่ยนแปลงอันใหมที่กำลังเกิดขึ้น
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 ตั้งแตเดือนมกราคม 2568 จนถึงวันนี้  ถามองไปขางหนา มีอะไรที่กระทบ มช. ที่เราจะตองปรับตัวอีกบาง เรื่องสำคัญที่สุด

ก็คือ ประธานาธิบดีทรัมป ผมคิดวาประธานาธิบดีทรัมปไดเปลี่ยนระเบียบโลก (Global Order) ไปแลว ผมไดคุยกับเอกอัครราชทูต

สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย คือ ฯพณฯ โรเบิรต โกเดก (H.E. Robert Godec) เมื่อวันกอนนี้ ทานก็เปนหวงมากวา ถามีการ

เจรจากับสหรัฐอเมริกา ซึ่งไมทราบวาจะมีการเจรจากันเมื่อใด แตถึงแมเจรจาเสร็จแลว โลกก็จะไมกลับมาเหมือนเดิม ภาษีขาเขา

สหรัฐฯ สำหรับสินคาไทย 36% อาจจะลดลงมาเหลือ 10% อาจจะลดมาบางรายการ แตอาจจะไมลดทุกรายการ แลวก็อาจจะมี

อะไรใหม ๆ แทรกเขามา คณะกรรมาธิการการคาสหรัฐฯ ไดเสนอประธานาธิบดีใหขึ้นภาษีโซลารเซลลจากประเทศไทย เปน 375% 

ของมาเลเซีย 200% กวา ของเวียดนามก็ประมาณ 300% กวาเหมือนกัน แตก็ยังไมเปนที่สุด ผูที่เรียนกฎหมายเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศก็จะเขาใจวา เปนเรื่องของมาตรการตอบโตการทุมตลาด (Anti-Dumping Duties) และการอุดหนุนสินคา (Countervailing 

Duties) โดยกลาวหาวารัฐบาลประเทศเหลานี้ใหการชวยเหลือในการลงทุน หาวาภาคเอกชนนั้นมีการตัดราคา เปนการขายต่ำกวา

ราคาปกติของสินคาในประเทศนั้น ซึ่งจะเปนจริงหรือไม ก็ไมทราบแนชัด แตเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้น เพราะนักลงทุนจีนมาลงทุนผลิต

โซลารเซลลในประเทศเหลานี้ แลวรัฐบาลสหรัฐฯ รูสึกวาโรงงานผลิตโซลารเซลลในสหรัฐฯ นั้นเดือดรอน แตความจริงอันนี้ไปทำลาย

สิ่งที่เรากำลังจะพูดกันตอไปในวันนี้ คือเรื่องเปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืนในเรื่องของ Green Economy เพราะวาถา

โซลารเซลลราคาสูงข้ึนมากขนาดน้ัน การสงออกสินคาจาก 3 – 4 ประเทศนี้อาจจะสงออกไมไดเลย คนอเมริกันก็เดือดรอน เพราะ

รัฐบาลสหรัฐฯ เขาใจวาเปนการคุมครองการผลิตโซลารเซลลในสหรัฐฯ แตความจริงแลวจะทำใหราคาโซลารเซลลในสหรัฐฯ แพงขึ้น

ไปมาก เพราะไมมีอุปทานของสินคามาจากประเทศเหลานี้ สงผลกระทบตอ Green Economy ทั้งหมด อยางนี้เปนตน เพราะฉะนั้น 

ผมจึงบอกวา ประธานาธิบดีทรัมปกำลังเปลี่ยนระเบียบโลกเดิมที่เปนพหุภาคี (Multilateral Order) ซ่ึงมีองคการการคาโลก

เปนกลไก แตสหรัฐฯ ไมสนใจ ทั้ง ๆ ที่มีการเจรจาในเรื่องการลดพิกัดอัตราภาษีศุลกากรมาเปนสิบ ๆ ป

 ระบบของสหประชาชาติที่กำหนดเร่ืองเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน SDGs 

ก็เปนหัวขอสำคัญ แตวาเมื่อสองวันที่ผานมานี้เองมีการประชุมท่ีกรุงเวียนนาเกี่ยวกับ 

SDGs ผูแทนสหรัฐฯ บอกวาสหรัฐฯ ไมสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ขอ 

ท้ัง ๆ ท่ีสหรัฐฯ สนับสนุนเรื่องนี้มาตลอดตั้งแตตน พวกเราตองไมลืมวาระบบพหุภาคี

นิยมนี้ (Multilateralism) เปนระบบที่สหรัฐฯ ชวยสรางขึ้นหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 

หลังจากที่ระเบียบโลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ไดลมสลายลง แลวก็เกิดระบบขึ้นมาใหม 

ระบบการคาพหุภาคี การคาเสรีทั้งหลาย ที่ทำใหทุกประเทศรวมทั้งอเมริการ่ำรวยขึ้นมา

จนทุกวันนี้ แตวันนี้สหรัฐฯ เปนผูทำลายระบบนี้ รวมทั้งระบบสหประชาชาติ ที่ใหการ

สนับสนุน SDGs โดยนายบันคีมูน เลขาธิการสหประชาชาติ สนับสนุนใหเกิดขึ้น 

ขณะเดียวกันสงครามในยูเครน สงครามในฉนวนกาซา สงครามกับกลุมกบฏฮูตีในเยเมน สหประชาชาติก็ไมสามารถทำอะไรได 

ประเทศตาง ๆ เขามาจัดการกันเอง แลวถาอยางนั้น จะถือวาเปนการผุดขึ้นของระเบียบโลกใหม (Emergence of New Global 

Order) หรือไม หรือจะเปนความไรระเบียบใหม (Emergence of the New No Order) เปนการไรระเบียบที่กำลังเกิดขึ้นมา และจะ

กระทบกับประเทศไทยและกระทบกับ มช. อยางไร

ประการแรก ผมคิดวาประธานาธิบดีทรัมปเสนอโลกทัศน (Worldview) ใหม คือ ถือวามาตรการทางภาษี (Tariff) 

เปนอุดมการณที่จะ Make America Great Again ซึ่งเปนสิ่งที่นักเศรษฐศาสตรทั้งหลายเห็นวาไมถูกตอง เพราะใชเวลาหลายสิบป

กวาที่องคการคาโลกจะจัดการเจรจาเพื่อลดพิกัดอัตราภาษีลงมาจนถึงอัตราปจจุบันได แมทุกคนเชื่อวาเขาคิดผิด แตเขาก็จะทำ และ

เมื่อสหรัฐฯ ซึ่งเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในโลก เปนมหาอำนาจทางการทหาร และมหาอำนาจทางการเมือง เมื่อเขา

ทำเชนนั้น โลกก็เขยา ผมคิดวาประธานาธิบดีทรัมป กำลังกำหนดใหมวาระบบการคาโลกจะเปนอยางไร (Redefine World Trading 

System) เพราะฉะนั้นระบบการคาเสรีกำลังถูกทดสอบใหมอีกครั้ง

ประการที่สอง นโยบายตางประเทศท่ีสรางความรักชาติ คลั่งชาติ โดยไมใหความสำคัญกับความสัมพันธอันดีกับประเทศ

นั้น ๆ ที่เคยมีมายาวนาน เพราะแมประเทศที่เคยใกลชิดกับสหรัฐฯ มากอน เชน ออสเตรเลีย ซึ่งขาดดุลการคากับสหรัฐฯ อังกฤษ 

ซึ่งเคยรบเคียงบาเคียงไหลกับสหรัฐฯ ในสงครามหลายครั้ง รวมทั้งแคนาดาซึ่งใกลชิดกับสหรัฐฯ ทั้งการเมือง ทั้งเศรษฐกิจ แตทุก

ประเทศเหลานี้ถูกมาตรการกำแพงภาษีทั้งหมด แมอังกฤษจะมีการเจรจากันไดแตไมทราบวามีขอยุติแลวหรือไม เพราะฉะนั้นนี่คือ

เปนกลไก แตสหรัฐฯ ไมสนใจ ทั้ง ๆ ที่มีการเจรจาในเรื่องการลดพิกัดอัตราภาษีศุลกากรมาเปนสิบ ๆ ป
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นโยบายการตางประเทศ สวนนโยบายการคาเปนการกีดกันการคา (Trade Protectionistic) เพื่อปกปองเศรษฐกิจและบริษัทของ

สหรัฐอเมริกา สวนนโยบายการเจรจาเปน Transactional คือ วากันไปแตละธุรกรรม แตละประเทศก็วากันแตละธุรกรรม เปน

เรื่อง ๆ ไป สมมุติวาการเจรจากับประเทศไทยออกมาได 5 ขอ ตามที่รัฐบาลเสนอไป ไมไดหมายความวา เร่ือง การโตตอบการทุม

ตลาด เรื่องการอุดหนุนสินคาที่กฎหมายโตตอบเรียกวา Countervailing Duties จะหมดไป เพราะเปนคนละ Track กัน แลวไมได

หมายความวาสมมุติวาเขาตั้งกำแพงภาษีรอยละ 36 ไดลดลงมาเหลือรอยละ 10 แตบางรายการอาจเหลือรอยละ 20 บางรายการ

อาจเหลือรอยละ 10 และในเวลาถัดมาอาจจะเพิ่มเติมรายการอื่น ๆ ขึ้นมาใหมตามที่เขาคิดได

ประการท่ีสาม เรื่องเศรษฐศาสตรการเมือง (Political Economy) เรื่องผลประโยชนที่รัฐบาลสหรัฐฯ ตองการ เขาจะพูด

ออกมาตรง ๆ ไมปดบัง เชน  ตองการการบริหารคลองปานามาเพื่อลดอิทธิพลจีน ซึ่งก็ทำสำเร็จโดยนายหลี่ กาชิง มหาเศรษฐี

ชาวฮองกง ไดขายหุนสวนใหญของบริษัทในทาเรือสำคัญในคลองปานามาใหกับกลุมแบล็กร็อก (BlackRock) หรือบรรษัทขามชาติ

ดานการลงทุนของสหรัฐฯ ตองการสินแรหายาก (Rare Earth) ในยูเครน เพื่อเปนหลักประกันไมใหรัสเซียเขามาบุก แคนั้นยังไมพอ

ยังตองการไปบริหารโรงไฟฟานิวเคลียรในยูเครน ซึ่งยังตกลงกันไมได ในตอนหลังเสนอวาขอเปนเจาของโรงไฟฟานิวเคลียรทั้งหมด

ของยูเครน และลาสุดก็คือสิ่งที่ผมคาดเอาไวจากประสบการณสมัยสงครามอิรักและอัฟกานิสถาน ในการฟนฟูประเทศยูเครน

หลังสงคราม รัฐบาลสหรัฐฯ ก็พูดมาแลววา จะเขาไปเปนเจาภาพในการบูรณะฟนฟูยูเครน เพราะฉะนั้น Political Economy come 

to the open เขาอยากไดอะไรจากเรา ก็ไมเปนความลับอีกแลว

ประการที่สี่ ใชมาตรการสรางอาวุธขึ้นมาเพื่อลดอาวุธ (Rearm to Disarm) 

อาวุธในท่ีนี้คือภาษีศุลกากร ขึ้นภาษีเพื่อลดภาษี แตภาษีนั้น เมื่อขึ้นแลวจะไมลงไป

กลับอยูที่อัตราเดิม โลกใชเวลาตั้ง 30 – 40 ป กวาองคการการคาโลกจะคอย ๆ เจรจา

ลดภาษีลงมาอยูในระดับ 5% 10% แตสหรัฐอเมริกาใชวิธีการนำประเด็นท้ังหลาย

ที่เปนเรื่องพหุภาคี (Multilateral Issues) ซึ่งควรจะเจรจากันในองคการการคาโลก

มาใชวิธีเจรจาทวิภาคี (Bilateralize) หมด บางกรณีประกาศจะขึ้นมาเองฝายเดียว 

(Unilateralize) โดยยังไมไดเจรจาอะไรเลย เชน เรื่องโซลารเซลลจากประเทศไทย 

เปนตน ในเรื่องความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับจีน แมวาพรรคเดโมแครตไมเห็นดวยกับประธานาธิบดีทรัมปหลายเรื่องมาก แตถาเปน

เรื่องจีน พรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันจะเปนอันหน่ึงอันเดียวกันต้ังแตสมัยประธานาธิบดีไบเดนแลว เชน เร่ืองโซลารเซลลก็มีความ

พยายามจะขึ้นภาษีมาตั้งแตสมัยประธานาธิบดีไบเดนแลว สำหรับนโยบายเรื่องตัดความชวยเหลือทางการเงิน ก็มีผลกระทบตอสถาบัน

อุดมศึกษาของไทยหลายแหง รวมทั้ง มช. ดวย นโยบายเรื่องยาของสหรัฐฯ ซึ่งเปนนโยบายภายในประเทศที่ตองการใหคนอเมริกันซื้อยาถูก

เทาที่กับตางประเทศซื้อยา ฟงดูก็เปนนโยบายที่ดี แตปรากฏวายาและเวชภัณฑทั้งหลายที่สงออกไปขายตางประเทศ จะแพงขึ้นอยางมาก 

เพื่อไปถัวเฉลี่ยกับการที่บริษัทยาถูกกดราคาในสหรัฐฯ

 เรื่องการศึกษา จากที่มหาวิทยาลัย Harvard ถูกประธานาธิบดีทรัมปบีบใหกีดกันนักเรียนนักศึกษาตางชาติทั้งหมด เพราะเห็นวา 

Harvard เปนมหาวิทยาลัยที่ไมคอยสนับสนุนคนยิว และใหเสรีภาพในการที่จะวิพากษวิจารณในเรื่องอิสราเอลกับกลุมฮามาส และปญหา

ปาเลสไตน ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ ไดตัดเงินสนับสนุน Harvard ไป 2,000 ลานเหรียญ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Harvard เปนคนตางชาติ

ประมาณ 30% จะถูกเพิกถอนวีซาทั้งหมด มช. จะมีนโยบายอยางไรที่จะดึงนักศึกษาตางชาติที่เรียนอยูใน Harvard และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

ที่ถูกเพิกถอนวีซา ซึ่ง มช. ควรดูวาเราโดดเดนอะไร เชน เรื่องอาหาร เรื่อง Future Food เรื่องสมุนไพร เปนตน ซึ่งคุณจิฟ ไคลน ไดกลาววา

สมุนไพรกับ Tech Startup เปนของที่อยูดวยกัน Food เปนเรื่องของอนาคต ซึ่ง Food กับ Technology หรือ Food and Health Security

อยูดวยกัน Medical Tourism อยูดวยกันกับ Hospitality Management เชื่อมโยงกันไปหมด เรานึกวาเราเทียบกับเขาไมได แตมันอาจจะ

เปนจุดเดนที่นักศึกษาตางชาติที่มาจากหลายชาติ ไมใชจากจีนอยางเดียว เขาอาจจะสนใจ ถาเรามีขอเสนอกับมหาวิทยาลัย Harvard 

กับมหาวิทยาลัย Columbia หรือกับ Berkeley ที่เรามีความสัมพันธอยูแลว วา มช. พรอมทำความรวมมือ โดยนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

นั้นมาเปดสอนที่ มช. รวมทั้งทำหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อ Reskill/Upskill/New Skill ซึ่งสามารถพัฒนาเปนการหารายได

เขา มช. ไดดวย หรือแมกระทั่งหลักสูตรที่ประสาทปริญญา เพราะฉะนั้น นโยบายภายในของสหรัฐฯ ที่เราเห็นวาไกลตัว ไมเกี่ยวกับเราเลย 

แตที่จริงแลวเกี่ยวกับเราอยางมาก ระเบียบโลกท่ีกำลังเปลี่ยนการแขงขันทางภูมิรัฐศาสตรโลก (Geopolitical Contestation) มีแสงสวาง

อยูปลายอุโมงคสำหรับมหาวิทยาลัยไทยและสำหรับ มช. ซึ่งขอฝากเปนขอชวนคิดไวดวย... (อานตอฉบับหนา)

เปนตน ในเรื่องความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับจีน แมวาพรรคเดโมแครตไมเห็นดวยกับประธานาธิบดีทรัมปหลายเรื่องมาก แตถาเปน
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 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันศุกรที่ 23 พฤษภาคม 2568 ที่ผานมา สำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยไดเผยแพรไวบนเว็บไซต www.council.cmu.ac.th หัวขอ : กำหนดการ/ระเบียบวาระ/สรุปมติการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ซึ่งผูสนใจสามารถเขาไปศึกษาเพิ่มเติมได สวนเนื้อหาในฉบับนี้... จะขอนำมาแจงเฉพาะบางเรื่องโดยยอเทานั้น

  >>> อนุมัติใหเสนอแตงตั้งรองศาสตราจารยใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย  จำนวน 3 ราย ไดแก
• รศ. ดร. พญ.เมตตาภรณ พรพัฒนกุล สังกัดคณะแพทยศาสตร

• รศ. ดร. ภญ.วรินทร รักษศิริวณิช สังกัดคณะเภสัชศาสตร

• รศ. ดร.จูลิน ลิคะสิริ สังกัดคณะวิทยาศาสตร

ชื่อ-สกุล ตำแหนง สังกัด สาขาวิชา/อนุสาขา ตั้งแตวันที่

ดร.แสวง กาวิชัย นักวิจัยชำนาญการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

สุขภาพ

0183

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

27 ต.ค. 2565

เปนตนไป

ดร.ภาราตรี ใจตา นักวิจัยชำนาญการ
สำนักงานบริหารงานวิจัย

สำนักงานมหาวิทยาลัย

0161

วัสดุศาสตร

29 พ.ค. 2567

เปนตนไป

ดร.พรสวรรค ศรีคำ นักวิจัยชำนาญการ
สำนักงานบริหารงานวิจัย

สำนักงานมหาวิทยาลัย

0151

ฟสิกส

24 ม.ค. 2567

เปนตนไป

พญ.อมราภรณ ฤกษเกษม
นักวิจัยชำนาญการ

พิเศษ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ

2111

ระบาดวิทยา

31 มี.ค. 2566

เปนตนไป

ดร.ชัยอาทิตย อิ่นคำ นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยพหุศาสตร
5104

พืชสวน

21 พ.ค. 2567

เปนตนไป

  >>> อนุมัติแตงตั้งนักวิจัยใหดำรงตำแหนงที่สูงขึ้น จำนวน 5 ราย ดังนี้

ตำแหนงทางวิชาการ สวนงาน จำนวน (ราย)

อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย

(จำนวน 8 ราย)

คณะทันตแพทยศาสตร

คณะแพทยศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

คณะสัตวแพทยศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

1

2

2

1

1

1

อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ

(จำนวน 1 ราย)
คณะแพทยศาสตร 1

อนุมัติแตงตั้งรองศาสตราจารย

(จำนวน 6 ราย)

คณะเทคนิคการแพทย

คณะมนุษยศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร

1

1

2

1

1

  >>> อนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และรองศาสตราจารย จำนวน 15 ราย
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  >>> อนุมัติการเปดสอนหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2568 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2568 คณะวิศวกรรมศาสตร

  >>> ใหความเห็นชอบการเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการอาหารเชิง

นวัตกรรมและการเปนผูประกอบการ (ขั้นตอนที่ 1) คณะมนุษยศาสตร โดยใหจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (ขั้นตอนที่ 2) 

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่สำคัญ ดังนี้

 1. ควรออกแบบหลักสูตรใหผูเรียนมีทักษะพรอมประกอบอาชีพ

เชฟไดจริง ตอบโจทยความตองการของตลาดแรงงาน และเปดโอกาส

ใหผูมีพื้นฐานจากสายอาชีพ เชน ผูจบ ปวช. หรือมีประสบการณในครัว 

เขาศึกษาและพัฒนาศักยภาพสูมาตรฐานสากล เพื่อเติบโตเปนเชฟ

มืออาชีพในระดับ Sous Chef หรือ Executive Chef ไดในอนาคต

 2. ควรบูรณาการศิลปะและวิทยาศาสตรอยางสมดุล เปดรับ

ผูเรียนจากหลากหลายพื้นฐาน โดยเฉพาะผูท่ีมีทักษะดานการปรุงอาหาร

แมไมถนัดวิชาการ พรอมท้ังควรเนนทักษะดานผูประกอบการอยางชัดเจน 

เพื่อใหผูเรียนสามารถตอยอดธุรกิจอาหารไดอยางยั่งยืน อีกท้ังควรมีแผน

ประชาสัมพันธหลักสูตรใหเปนที่รูจัก อาทิ การจัดแขงขันทำอาหารหรือเผยแพรผานสื่อ เพื่อดึงดูดผูสนใจสมัครเรียน

 3. เห็นชอบการเปดหลักสูตรพหุวิทยาการที่ตอบโจทย 

Future Food และการผลิตเชฟนักนวัตกรรม โดยควรเนนจุดเดน

ดานการใชวัตถุดิบทองถิ่น อาทิ สมุนไพร เพื่อสรางนวัตกรรมอาหาร

ที่มีรสชาติถูกหลักโภชนาการและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงพัฒนา

อาหารทางเลือก เชน อาหารจากพืชหรืออาหารสำหรับผูบริโภค

เฉพาะกลุม โดยอาศัยเทคโนโลยี AI มีการเสริมองคความรูดาน

ผูประกอบการใหชัดเจน และสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

เชน สวทช. เพ่ือพัฒนา Soft Skills ทางธุรกิจ และยกระดับศักยภาพ

ในการประกอบธุรกิจอยางครบวงจร เปนตน

 4. ควรเนนจุดแข็งดานความเปนหลักสูตรสองปริญญา (ศิลปะและวิทยาศาสตร) โดยเฉพาะการเสริมความรูทางวิทยาศาสตร 

เพื่อใหบัณฑิตสามารถอธิบายคุณคาอาหารไดอยางมีนัยสำคัญ ทั้งดานโภชนาการ สุขภาพ และจิตวิทยาการบริโภค อาทิ แนวคิด 

Neurogastronomy ที่เชื่อมโยงกับการกระตุนระบบประสาท Vagus Nerve และการใชสมุนไพรไทย รวมทั้งการสรางเรื่องเลา 

(Storytelling) ที่จะเพิ่มมูลคาอาหารไดอยางลึกซึ้ง

 5. นอกจากทักษะวิชาชีพโดยตรง หลักสูตรควรเสริมสราง Business Literacy ใหแกผูเรียน โดยเฉพาะผูที่มีเปาหมาย

เปนผูประกอบการ ซึ่งเปนชองวางสำคัญในระบบการศึกษาทุกสาขาวิชา จึงควรออกแบบชุดวิชาเพิ่มเติมหรือโมดูลระยะสั้น 

ที่ครอบคลุมเรื่อง Customer Experience, Customer Journey และการบริหารจัดการอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ

ประกอบวิชาชีพอยางรอบดาน และลดความเสี่ยงในการลมเหลวทางธุรกิจหลังสำเร็จการศึกษา

 6. ควรปรับลำดับผลลัพธการเรียนรู (PLOs) ตามความสำคัญ โดยให PLO ที่มุงเนนการสรางสรรคอาหารหรือผลิตภัณฑใหม

เปนลำดับแรก เพื่อสะทอนเปาหมายของ Future Food และการพัฒนาอาหารไทยสูระดับนานาชาติ ถัดมาเปนเรื่องการบูรณาการ

และการทำงานรวมกับผูอื่น ซึ่งเปนทักษะสำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร สวน PLO เรื่องความรูพื้นฐานทั่วไป กำหนดเปนลำดับทาย 

เพราะลำดับของ PLOs จะสงผลตอการออกแบบรายวิชาและรูปแบบการเรียนรูในหลักสูตร

  >>> อนุมัติการเปดสอนหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
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 7. ควรประชาสัมพันธหลักสูตรลวงหนา เพื่อใหผูปกครองและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผน

การศึกษาตอไดอยางเหมาะสม โดยอาจจัดกิจกรรมโรดโชวหรือแคมเปญรวมกับโรงเรียนเปาหมาย นอกจากนี้ ควรเปดรับนักศึกษา

จากสายอาชีพ อาทิ ปวช. ซึ่งมีทักษะพื้นฐานดานอาหารอยูแลว เพ่ือพัฒนาตอยอดในระดับอุดมศึกษา โดยสามารถใชเอกลักษณ

ของอาหารพื้นถิ่นลานนา เชน ลาบสันปาตอง เปนตน เปนจุดขาย เสริมภาพลักษณหลักสูตร และตอกย้ำบทบาทของมหาวิทยาลัย

เชียงใหมในการขับเคลื่อน Soft Power ดานวัฒนธรรมอาหารทองถิ่น

 8. การพัฒนาเชฟมืออาชีพควรเนนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง (Experiential Learning) โดยเฉพาะการไดเรียนรู

รวมกับเชฟที่มีชื่อเสียงหรือเชฟผูเชี่ยวชาญ จะชวยสรางแรงบันดาลใจและยกระดับคุณภาพผูเรียนอยางชัดเจน นอกจากนี้ 

ควรพิจารณาดำเนินหลักสูตรแบบความรวมมือกับรานอาหารจริง โดยเฉพาะในสายอาหารพ้ืนถิ่น (Northern Cuisine) เพื่อสราง

จุดเดนท่ีแตกตาง รวมทั้งตองออกแบบการผสานศาสตรดานศิลปะและวิทยาศาสตรใหเหมาะสมกับธรรมชาติผูเรียน คำนึงถึงความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมและรสนิยมของผูบริโภคระหวางประเทศ ซึ่งมีผลตอการพัฒนาสูตรอาหารสูระดับสากลดวย

 9. ควรสงเสริมใหผูเรียนสามารถคำนวณพลังงานและคุณคาทางโภชนาการของอาหารแตละเมนูได โดยเฉพาะอาหารไทย

ซ่ึงยังขาดฐานขอมูลเชิงระบบ โดยสามารถบูรณาการการใช AI เปนเคร่ืองมือสนับสนุน ที่ชวยคำนวณสารอาหารตามวัตถุดิบ

และปริมาณที่ใช เพื่อใหผูเรียนสามารถจัดเมนูที่เหมาะสมกับผูบริโภคเฉพาะกลุม อาทิ ผูปวยหรือผูที่มีขอจำกัดทางโภชนาการ 

เสริมศักยภาพในการเปนเชฟมืออาชีพและที่ปรึกษาดานอาหารอยางครบวงจร

 10. แมการเปนเชฟที่ดีจะตองอาศัยประสบการณ (Experience) เปนหลัก แตเพื่อใหสามารถถายทอดองคความรูไดอยาง

ยั่งยืน ควรสงเสริมใหผูเรียนเขาใจหลักการทางวิทยาศาสตรที่สามารถวัดผลได อาทิ การใชอุปกรณวัดอุณหภูมิ การควบคุมไฟ หรือ

การต้ังคาความรอนอยางแมนยำ เพื่อสรางมาตรฐานการปรุงอาหารที่สามารถทำซ้ำไดในทุกบริบท ซึ่งจะชวยใหพัฒนาอาหารที่มี

คุณภาพ รสชาติดี และเปนไปตามมาตรฐานสากลไดอยางตอเนื่อง

 11. หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรควรดำเนินการในลักษณะบูรณาการขามคณะอยางแทจริง โดยยึดแนวทาง 

“ศิลปะนำ วิทยาศาสตรหนุน” ผานการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Experiential Learning) ท่ีสามารถอธิบายไดดวยหลักการ

ทางวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีท้ังทักษะเชิงศิลปและความเขาใจเชิงลึกทางวิชาการ รวมถึงการสงเสริมความรวมมือกับ

คณะตาง ๆ โดยเฉพาะคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่มีประสบการณจากโครงการ “ลานนาแกสโตรโนมี” ควบคูกับการประชาสัมพันธ

หลักสูตรและการพัฒนาแนวทางเรียนรูแบบสองแทร็ก (Art Track / Science Track) ใหสอดคลองกับศักยภาพผูเรียน

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของการเปดหลักสูตร พรอมขอใหรับขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีไดอภิปรายไปใชในการ

ปรับปรุงรายละเอียด โดยเฉพาะการออกแบบหลักสูตรใหมีความแตกตาง (Unique) อยางชัดเจน โดยเนนแนวทาง “ศิลปะนำ 

วิทยาศาสตรหนุน” ผานการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Experiential Learning) และการใชวิทยาศาสตรเพื่อยกระดับมาตรฐาน ทั้งนี้ 

ที่ประชุมเสนอใหสรางความรวมมือกับภาคีภายนอกรานอาหารตาง ๆ เชน รานลำดีตี้ขัวแดง เปนตน ที่มีความพรอมในการสนับสนุน

ดานพัฒนาหลักสูตร ฝกงาน และวิจัยรวม (R&D) เพื่อเสริมความเขมแข็งเชิงวิชาชีพและมาตรฐานสากลของหลักสูตรรวมกัน

  >>> อนุมัติขอบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
 1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ำ

ของอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติการ พ.ศ. 2568

 2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568

 3. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหนง

และคาตอบแทนประจำตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568

โดยรายละเอียดสามารถสืบคนไดที่

ระบบกฎหมายและกฎ มช. (CMU-LAW)

ที่ https://cmulaw.cmu.ac.th

หรือสแกน QR CODE นี้
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Activities and public relations

คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา : ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
 ศาสตราจารย ดร. นพ.พงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
บรรณาธิการบริหาร : ผูชวยศาสตราจารย ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
บรรณาธิการ : นายทนงศักดิ์ เชื้อเจ็ดตน หัวหนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
กองบรรณาธิการ : นายปรีดา ศิริรังษี, นางมัณฑนา สุกัณศีล, นายเกรียงไกร ใจโส, นายอุดมศักดิ์ กำไลเพ็ชร, น.ส.มนสิชา รัตนกิจ,
 นางวราวรรณ ปนทอง, นายมนัส โภชนา, นางจันทรตรี มายัง, น.ส.อารยา อริยะเครือ,
 นายอดิศร ไขคำ, นายคมเคียว รักขสวัสดิ์, น.ส.จิราภา นุชนารถ
ออกแบบโดย : หจก.นันทกานต กราฟฟค การพิมพ  www .nan t a k a r n g r aph i c . com

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
อาคารยุทธศาสตร ชั้น 4 เลขที่ 239
ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50200 
โทรศัพท : 0-5394-2630,
 0-5394-3674 
โทรสาร : 0-5394-3028

Activities and public relationsActivities and public relationsActivities and public relations
กิจกรรม
Activities and public relationsActivities and public relationsActivities and public relationsActivities and public relationsActivities and public relationsActivities and public relations
กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมและประชาสัมพันธและประชาสัมพันธ
Activities and public relations
กิจกรรมและประชาสัมพันธ

>>> วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 : สภามหาวิทยาลัยเชียงใหมไดจัดการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2568 ณ หองประชุมดอยตอง ช้ัน M 

ณ โรงแรมเดอะริเวอรรี บาย กะตะธานี อ.เมือง จ.เชียงราย

>>> วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2568 : มหาวิทยาลัยไดจัดงานสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำป 2568 โดยมี ศ. (พิเศษ) 

ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานเปด ศ. ดร. นพ.พงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เชียงใหม กลาวรายงาน โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี ผูบริหารระดับหัวหนา

สวนงาน/รองหัวหนาสวนงาน/ผูชวยหัวหนาสวนงาน หัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานอื่นท่ีเทียบเทาภาควิชา รองหัวหนา

ภาควิชา และรองหัวหนาหนวยงานอื่นที่เทียบเทาภาควิชา เลขานุการสวนงาน ผูอำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย/ผูอำนวยการกอง/

ศูนย/สำนักงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ผูอำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน หัวหนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มากกวา 

500 คน เขารวมการสัมมนาฯ ณ โรงแรมเดอะริเวอรรี บาย กะตะธานี อ.เมือง จ.เชียงราย


